



คำประกาศเกียรติคุณ

แพทย์หญิงกัญญาณี วชิรรังสิมันต์

อาจารย์แพทย์ที่ประพฤติดนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566

แพทย์หญิงกัญญาณี วชิรรังสิมันต์ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2549 ได้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่โรงพยาบาลเชียงราย ประชาณุเคราะห์ โรงพยาบาลป่าแดดและโรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ครบจำนวน ๓ ปี จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ และสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2555 โดยตั้งแต่สำเร็จการศึกษาต่อเฉพาะทางฯ แพทย์หญิงกัญญาณีได้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งถือเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินคนแรกของโรงพยาบาลอีกด้วย

นอกเหนือจากการให้บริการผู้ป่วย แพทย์หญิงกัญญาณียังทำหน้าที่อาจารย์แพทย์ สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และยังทำหน้าที่อื่นในโรงพยาบาล อาทิ ประธานคณะทำงาน Service plan สาขา Trauma & Emergency จังหวัดตาก รองหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และรองประธานคณะทำงานการจัดการเรื่องร้องเรียนและ ผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการ เป็นต้น

นอกจากนี้ ผลงานที่เห็นได้เป็นประจักษ์ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม / ผลงานที่สำคัญดีเด่น และภาคภูมิใจของแพทย์หญิงกัญญาณี ได้แก่ การได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสรรเสริญ ชั้น 5 กลุ่มที่ 1 ผู้ปฏิบัติราชการแพทย์ชั้นสูง (ALS) ระดับจังหวัดตาก จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ประจำปี พ.ศ. 2561 การขับเคลื่อนงาน Sky Doctor ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จนได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปี พ.ศ. 2562 การได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นผู้ดำรงอยู่ในจริยธรรม ตามอัตลักษณ์ โรงพยาบาลคุณธรรม (ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ) ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดี “ด้านความมีน้ำใจ” ประจำปี 2562 และการช่วยลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ (Sky Doctor) เป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี

ทั้งนี้ ด้วยเกียรติคุณดังกล่าวจึงเห็นสมควรให้แพทย์หญิงกัญญาณี วชิรรังสิมันต์ เป็นผู้สมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์แพทย์ดีเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นต้นแบบ (Role model) ของการประพฤติปฏิบัติตนเองให้อยู่ในความสุจริตแห่งวิชาชีพ ความมีน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือส่วนรวมและความเสียสละ อันยังประโยชน์ต่อองค์กรและประชากรในพื้นที่จังหวัดตากสืบไป